



ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมขุม

เรื่อง แจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน จากรูปแบบ On-Site เป็นรูปแบบ On-Hand  
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลกุดชุมขุม

\*\*\*\*\*

ด้วยขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาอันรวดเร็วและมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้น ประกอบกับคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๓/๒๕๖๕ เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๕

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการและเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลกุดชุมขุม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์รวมทั้งเพื่อให้การปฏิบัติสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของประเทศ คำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี และพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘

เทศบาลตำบลกุดชุมขุม จึงขอประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน จากรูปแบบ On-Site เป็นรูปแบบ On-Hand ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลกุดชุมขุม ทั้ง ๔ แห่ง ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ และเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ รูปแบบ On-Site ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ให้ครู ครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างในสถานศึกษาถือปฏิบัติ ดังนี้

- ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคน ได้จัดการเรียนการสอนโดยรูปแบบ On Line, On Demand , On Hand หรือระบบอื่นที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่เกิดกับเด็กเป็นสำคัญ

- สื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ปกครองในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

- ติดตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด อย่างใกล้ชิด

- ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มาปฏิบัติงานหน้าที่ตามปกติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และงดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลกุดชุมขุม ขอความร่วมมือนักเรียน ผู้ปกครอง ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) อย่างเคร่งครัด ไม่ออกจากที่พักอาศัยหากไม่มีความจำเป็น และติดตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างใกล้ชิด

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายมนตรี ศรีคำภา)

นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมขุม